
தைத்ைிருநாளும் மாநில சுயாட்சியும்! 

 

 ‘மத்ைியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்ைில் சுயாட்சி’  என்பது அண்ணாவின் உரத்ை குரல். அண்ணா 

ைன்னுதடய உயிதல ‘காஞ்சி’ இைழின் தைப்பபாங்கல் மலாில் பவளியிட்டார். அைில் அவர் 

குறிப்பிட்டிருப்பது வருமாறு: 

 “...மாநிலங்கள் அைிக அளவில் அைிகாரங்கதளப் பபறத்ைக்க விைத்ைில் இந்ைிய அரசியல் சட்டம் 

ைிருத்ைி அதமக்கப்பட வவண்டும் என்பது பற்றி, வாய்ப்பு கிதடக்கும் வபாபைல்லாம் எடுத்துக் கூறி 

வருகிவறன். இைற்கான நல்லாைரவு நாளுக்கு நாள் வளர்ந்ைபடி உள்ளது என்பைிவல எனக்குத் 

ைனியானவைார் மகிழ்ச்சி; நமது கழகம் மட்டுமின்றி வவறு பல அரசியல் கட்சிகளும் கட்சி சாராை 

அறிவாளர் பலரும் இைற்கு ஆைரவு காட்டுகின்றனர்...”  

 அவர் அைற்கு பவகுகாலத்ைிற்கு முன்வப,1963-இல் நாடாளுமன்றத்ைில் உதரயாற்றும்வபாது சில 

கருத்துகதளக் கூறியிருந்ைார்: 

 “அரசினுதடய  இதறதம  (ஒப்புயர்வற்ற ஆட்சி அைிகாரம்) என்பைற்கு நாம் பகாள்ளும் பபாருள் 

என்ன? அரசியல் இதறதமயானது பபாதுமக்களிடம் நிதலத்துள்ளபைன நமது அரசியலதமப்பின் 

முகவுதர கூறுகிறது. சட்டம் சார்ந்ை இதறதமயானது கூட்டாட்சி ஒன்றியத்ைிற்கும் (மத்ைிய அரசு) 

அைன் அங்கங்களுக்குமிதடவய (மாநிலங்கள்) பிாித்துத் ைரப்பட்டுள்ளது. 

 நாம் ஒரு கூட்டாட்சியதமப்தப (ஃபபடரல் ஃபார்ம்) ஏற்றிருக்கிவறாம். அரசதமப்தப 

உருவாக்கியவர்கள், ஒற்தறயாட்சி அதமப்பு (யூனிபடாி ஃபார்ம்) கூடாது; கூட்டாட்சியதமப்பு 

முதற ைான் வவண்டுபமன்று விரும்பினார்கள். ஏபனனில் அரசியல் ைத்துவ ஞானிகள் பலர் 

சுட்டிக்காட்டியுள்ளபடி, இந்ைியா மிகப் பரந்து கிடக்கின்றது. அைதன ஒரு துதணக் கண்டம் என 

அதழக்கக் கூடிய அளவிற்கு அது பரந்து விாிந்து கிடக்கின்றது. எஃகால் பசய்ை 

வதரச்சட்டத்தைப் வபால் வலிவான ஓர் ஒற்தறயாட்சியதமப்தப ஏற்க முடியாை அளவிற்கு, 

இந்நாடு மாறுபட்ட மரபுகதளயும், வவறுபட்ட வரலாறுகதளயும், பல ைரப்பட்ட 

மவனாபாவங்கதளயும் பகாண்டுள்ளது.  

   பசன்ற பைின்மூன்றாண்டுகளாக நமது கூட்டாட்சி பசயல்படும் ைன்தமயானது 

மாநிலங்களிதடவய விரக்ைி உணர்ச்சிதயத் வைாற்றுவித்துள்ளபைன்பவை எனது குற்றச்சாட்டு. 

மாநிலங்கள், சுங்கத் பைாதக வசூலிக்கக்கூடிய சாைாரண நகராட்சி மன்றங்கதளப் வபால் 

விதரந்து மாறி வருகின்றன. அதவ, இருக்கும் இடம் பைாியாமல் பின்னணிக்குத் 

ைள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 அைிக அைிகாரங்கள் ைரப்பட வவண்டுபமன்ற இயற்தகயான உணர்வுகள் மாநிலங்களிடம் 

வைான்றியுள்ளன. நமது கூட்டாட்சியதமப்பின் இவ்வதகயான நதடமுதற, மாநிலங்கதள 

வமலும் வமலும் விரக்ைியதடயச் பசய்துள்ளது என்பதை நான் பைளிவாக்க விரும்புகிவறன். நமது 



அரசியல் சட்டம் மறுபாிசீலதன பசய்யப்பட வவண்டும்; மறு ஆய்வும் பசய்யப்பட வவண்டும். 

இைதன மத்ைிய அரசு உணர வவண்டும் என்பவை மாநிலங்களின் வகாாிக்தகயாகும்... 

 ...எனவவ நமது அரசதமப்புச் சட்டத்ைின் கூட்டாட்சி முதறயிலுள்ள பல ஒற்தற ஆட்சித் 

ைன்தமகதள எைிர்த்துப் வபாாிடுகின்ற ஒரு ைாக்குைல் முன்னணியாகவவ நீங்கள் ைிராவிட 

முன்வனற்றக் கழகத்தைக் கருைிக் பகாள்ள வவண்டுகிவறன். நாடாளுமன்றத்ைின் அறிவுசால் 

உறுப்பினர்களாகிய நீங்கள் (மாநிலங்களின்) இந்ைச் சிக்கதல ஏன் மூடி மதறக்கின்றீர்கள்? 

நீங்கள் அைதன உயர்மட்ட அரசு மன்றத்ைிற்குக் பகாண்டு வருவீர். அைதன (அந்ைச்சிக்கதல) 

ைங்கு ைதடயின்றி நடமாட அனுமைிப்பீர்; (ைற்வபாதைய) கூட்டாட்சிதய, ஒரு பமய்யானக் 

கூட்டாட்சியாக மலர தவப்பைற்கு வழிவதக பசய்ைிடுவீர்...” என முழங்கினார், 

 1969-ஆம் ஆண்டு, ‘விடியற்காதலவய வாழ்க’ (பெய்ல் ைி டான்) என்ற மகுடமிட்டு ‘வொம்ரூல்’ 

வார இைழில் ‘ைம்பிக்கு’  எழுைிய ைன் இறுைி முடங்கலில், 

“அன்புத்ைம்பி! பைவிப் பித்துப் பிடித்துத் ைிாிபவனல்லன் நான். பவற்றுத்ைாளில் கூட்டாட்சி 

சார்புதடயது எனக் கூறி, நதடமுதறயில் மத்ைிய அரசிற்கு பமன்வமலும் அைிகாரங்கதளக் 

குவித்துக் பகாண்டிருக்கிற (நமது) அரசியல் சட்டத்ைின் கீழியங்கும் ஒரு மாநிலத்ைிற்கு நான் 

முைலதமச்சர் என்பைில் சிறிதும் மகிழ்ச்சி அதடயவில்தல. இைற்காக மத்ைிய அரசிற்கு 

எாிச்சலூட்டி, படல்லியுடன் சச்சரவு பகாள்வவை என் வநாக்கம் என்று எனது நல்ல நண்பரான 

நம்பூைிாிபாடு கூறுவதையும் நான் விரும்பவில்தல. 

 அைதனச் சாியான காலகட்டத்ைில் ைீர்மானிக்க வவண்டுபமன்பதும் இன்றியதமயாைது. 

உண்தமைான்; அப்படித் ைீர்மானிக்கும் முன்னர், கூட்டாட்சித் ைத்துவத்தை மக்களுக்குக் கற்றுத் 

ைரவவண்டும். பகால்தலப்புற வாயில் வழியாக நுதழயும் ஒருவதக இரட்தட ஆட்சிவய நமது 

இன்தறய அரசியல் சட்டம் என்பதை, ைி.மு.க. ஆட்சிப் பபாறுப்பிலிருப்பைன் மூலமாக, சிந்ைிக்கும் 

ஆற்றல் பதடத்ை மக்களின் கவனத்ைிற்குக் பகாண்டு வர முடியுபமனில், உண்தமயில் அதுவவ 

நாம் அரசியல் உலகத்ைிற்குச் பசலுத்ைிய உாிய பங்காகும்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அண்ணா. 

 இந்ைச் சூழலில் அண்ணா மதறவுக்கு பின் கருணாநிைி ைமிழக முைல்வரானார். அன்தறக்கு 

ைிராவிட முன்வனற்றக் கழக ஆட்சியில் முைன்முதறயாக முைல்வர் பபாறுப்தப ஏற்ற கருணாநிைி 

ைில்லி பசன்றார். ைில்லி பசன்று பிரைமர் இந்ைிரா காந்ைி மற்றும் அதமச்சர்கதள சந்ைித்து விட்டு, 

ைில்லி ைமிழ்நாடு இல்லத்ைில் 1969, மார்ச் 17 அன்று பத்ைிாிதகயாளர்கதளச் சந்ைித்து வபசினார். 

 அப்வபாது “மாநிலங்களுக்கு சுயாட்சி கிதடக்க வவண்டும் என்பதுைான் எங்களுதடய 

நிதலப்பாடு; எங்களுதடய ைதலவர் அண்ணாவின் கனவு; அதுவவ ைிராவிட முன்வனற்றக் 

கழகத்ைின் பகாள்தகயும் வகாட்பாடும் ஆகும்” என்று பைளிவாக கருணாநிைி குறிப்பிட்டார். 

அதுமட்டுமல்ல, “மாநில சுயாட்சி குறித்து விாிவான அறிக்தகதய வழங்கக்கூடிய அளவில் ஒரு 

குழுதவ அதமக்க இருக்கிவறாம்” என்றும் கருணாநிைி குறிப்பிட்டார். 

   இந்ை நிதலயில், 1969 ஆகஸ்டு 19-ஆம் நாள் ைமிழக சட்டப்வபரதவயில் இதுகுறித்ை முதறயான 

அறிவிப்தப முைல்வர் கருணாநிைி அறிவித்ைார். பசன்தன உயர்நீைிமன்றத் ைதலதம நீைிபைியாக 



இருந்ை பி.வி. ராஜமன்னார் ைதலதமயில், பசன்தன பல்கதலக்கழக துதணவவந்ைர் ஏ. 

லட்சுமணசாமி முைலியார், நீைிபைி பி. சந்ைிரா பரட்டி ஆகிய மூவர் பகாண்ட குழுதவ அதமத்ைார். 

   நீைிபைி ராஜமன்னார் குழுவினர் ஏறத்ைாழ ஒன்றதர ஆண்டுகள் இதுகுறித்து ஆய்வு நடத்ைி, 

பல்வவறு கட்சிகள், முக்கியத் ைரப்பினர்களிடம் வினாக்கதள அனுப்பி, பைிதலப் பபற்று அந்ை 

அறிக்தகதய முைல்வர் கருணாநிைியிடம் 27.5.1971 அன்று அளித்ைனர். 

   அப்வபாது முைல்வராக இருந்ை மு. கருணாநிைி, ராஜமன்னார் குழு அறிக்தகதய ைமிழக 

சட்டப்வபரதவயிலும், வமலதவயிலும் விவாைத்ைிற்கு தவத்ைார். மூன்று, நான்கு நாட்கள் 

விாிவான விவாைத்ைிற்குப் பின் மாநில சுயாட்சி ைீர்மானம் அவரால் முன்பமாழியப்பட்டு, 

16.4.1974 அன்று ஏற்கப்பட்டு மத்ைிய அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது. 

   மத்ைிய அரசு அந்ைத் ைீர்மானத்தைப் பபற்றுக் பகாண்டது. அன்தறய பிரைமர் இந்ைிரா காந்ைி, 

இது குறித்து ஆய்வு நடத்ைப்படும் என்று பைில் கடிைமும் அனுப்பினார். 46 ஆண்டுகளுக்கு வமல் 

ஆகிவிட்டது. மறுபடியும் ராஜமன்னார் குழு அறிக்தக இன்தறக்கு அச்சில் வருவது 

மகிழ்ச்சிக்குாிய பசய்ைியாகும். 

  மாநில சுயாட்சி என்பது விடுைதலப் வபாராட்டக் காலத்ைில் காங்கிரஸ் ைதலவர்கவள 

வலியுறுத்ைிய விஷயம். நாட்டின் விடுைதலக்கு முன்வப (பிாிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்ைிவலவய) 

மாகாண சுயராஜ்யம் என்றுைான் காங்கிரஸ் குரல் பகாடுத்ைது. அதுைான் மாநில சுயாட்சி. 

  நாடு சுைந்ைிரத்ைிற்குப் பிறகு மாநில சுயாட்சிக்காக பல்வவறு குழுக்கள் ஆய்வு பசய்ைன. அைில் 

பிரைானமாக ராஜமன்னார் குழுைான் முக்கியமானைாகும். இது குறித்ைான மீள் வாசிப்புகள், 

விவாைங்கள் இன்தறய காலகட்டத்ைின் வைதவ. 

• மத்ைிய அரசு பமாரார்ஜி வைசாய் ைதலதமயில் நிர்வாக சீர்ைிருத்ைக் குழுதவ அதமத்து மத்ைிய-

மாநில உறவுகதள ஆய்வு பசய்ைது. 

• முன்னாள் மத்ைிய அதமச்சர் வக. சந்ைானத்ைின் மத்ைிய - மாநில உறவு குறித்ை அறிக்தக 

1.4.1970- இல் பவளியானது. 

• சிவராமணி அகாலி ைளம் கட்சி, 1973, அக்வடாபர் 16, 17- வைைிகளில் சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா 

ைதலதமயிலான 12 வபர் குழு ஆய்வு பசய்து அளித்ை அறிக்தகயிதன, அனந்த்பூர் சாகிப் 

மாநாட்டில் ைீர்மானமாக நிதறவவற்றியது. 

• வமற்கு வங்க முைல்வராக இருந்ை வஜாைிபாசு, அன்தறய அம்மாநில நிைியதமச்சர் அவசாக்மித்ரா 

ையாாித்ை, மத்ைிய - மாநில உறவுகள் குறித்ைான அறிக்தகதய அன்தறய பிரைமர் இந்ைிரா காந்ைி 

ைதலதமயிலான மத்ைிய அரசுக்கு 1.12.1977 அன்று அனுப்பினார். 

• அன்தறய பிரைமர் இந்ைிரா காந்ைி, 9.6.1983 அன்று மத்ைிய-மாநில உறவுச் சிக்கல்கதள ஆராய 

நீைிபைி சர்க்காாியா ைதலதமயிலான குழுதவ மத்ைிய அரசு சார்பில் நியமித்ைார். 



• காஷ்மீர், ஸ்ரீநகாில் காங்கிரஸ் அல்லாை 59 எைிர்க்கட்சித் ைதலவர்கள் (17 அரசியல் கட்சிகள்) 

1983, அக்வடாபர் 5, 6, 7 ஆகிய மூன்று நாட்கள் கூடி, மத்ைிய-மாநில உறவுகள் குறித்து 

விவாைங்கதள நடத்ைி ஸ்ரீநகர் பிரகடனத்தை அறிவித்ைனர். 

• கர்நாடக முைல்வராக இருந்ை ராமகிருஷ்ண பெக்வட, பபங்களூாில் 1983, மார்ச் 20 -இல், 

காங்கிரஸ் அல்லாை பைன்மாநில முைல்வர்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டினார். அைில், மத்ைிய - மாநில 

உறவுகள் குறித்தும், மாநிலத்துக்கு ஆளுநர் பைவி வைதவயா என்பது குறித்தும் 

விவாைிக்கப்பட்டது. 

• ைமிழக முைல்வராக இருந்ை எம்.ஜி.ஆர். மத்ைிய - மாநில உறவுகள் குறித்து ஆய்வு நடத்ை 1984, 

ஜனவாி 5, 6, 7, 8 வைைிகளில், பசன்தனயில் உள்ள பபாிய வொட்டல் ஒன்றில் மாநாட்தடக் 

கூட்டினார். அைில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகதள அறிக்தகயாகத் ையார் பசய்து மத்ைிய அரசு 

அதமத்ை சர்க்காாியா குழுவிடம் வழங்கினார். இந்ை அறிக்தக சட்டப்வபரதவயிலும் 

தவக்கப்பட்டது. 

• வாஜ்பாய் பிரைமராக இருந்ை காலத்ைில், இந்ைிய அரசியல் சாசனம் மறு ஆய்வுக்காக எம்.என். 

பவங்கடாசதலயா ைதலதமயில் 2000, பிப்ரவாி 22- இல் அதமக்கப்பட்ட குழு, மத்ைிய-மாநில 

உறவுகள், மாநில ஆளுநர் குறித்ை பசயல்பாடுகள் ஆகியதவ குறித்து ஆய்வு நடத்ைி மத்ைிய 

அரசிடம் விாிவான அறிக்தக அளித்ைது. 

      ைினமணி, 12.01.2022  

 


